



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. 'ไซยา'มอบโคให้เกษตรกรหนองบัวฯ	มติชน
2. ยันข้าวสารสูงไม่ขึ้นราคา	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
3. คลังจ่อออกมาตรการแก้หนี้ 'เอสเอ็มอี-รายย่อย'	ฐานเศรษฐกิจ
4. ไทยต้องเร่งพัฒนากำลังคน ใต้อันดับความสามารถการแข่งขันดิจิทัล	ฐานเศรษฐกิจ
5. ทุนตรวจวัด 'แจ้เตือนน้ำเค็ม' จุตรอดชาวสวนคลองบางมด	เดลินิวส์
6. พิจิตรรอนงตเผาซังข้าว-ไร่อ้อย	มติชน (กรอบบ่าย)
7. รบ.เซ็นพรบ. อากาศสะอาด ส่งเข้าในสภา สู้ฝุ่น PM2.5	แนวหน้า
8. เศรษฐาตีวเข้มสตาร์ทอัพแก้หนี้	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: กลางกระแส: 11 ข้อเสนอรัฐบาลแก้ PM2.5 อย่างยั่งยืน	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
10. คอลัมน์: โฟกัสโลกรอบสัปดาห์: จับตา COP28 ทางรอดหรือทางลุ่มของ...	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

## 'ไชยา'มอบโคให้เกษตรกรหนองบัวฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารโดม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หนองบัวลำภู ได้จัดพิธีมอบโคมอบสัญญาيلمเพื่อการผลิต และมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโคให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติของโครงการ ในพื้นที่อำเภอสรีบุญเรือง จำนวน 300 ตัว นอกจากนี้ ยังมีการมอบเวชภัณฑ์ มอบพืชอาหารสัตว์

โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด นายสัตวแพทย์ประภาส ภิวนาธิพัฒน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุวิทย์ จันทร์หาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในการมอบโค โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบโค มอบสัญญาيلمเพื่อการผลิต และมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดเตรียมไว้ และได้เดินทางไปยังคอกพักสัตว์ เพื่อคล้องมาลัยและให้อาหารโคชุดแรกที่จะมอบให้เกษตรกรด้วย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายไชยา กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ก็ถือว่าได้สิ่งอันเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จึงควรแก่ความภาคภูมิใจที่ได้รับ และหากผู้รับได้เลี้ยง หรือดูแลโคเป็นอย่างดีแล้ว ประกอบกับมีความประพฤติชอบ ก็จะมีความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้เพิ่มและมีความสุขตลอดไปอย่างแน่นอน

# ยันข้าวสารสูงไม่ขึ้นราคา

## พาณิชย์หารือรพ.เอกชนตรึงค่ายา

กรมการค้าภายในยังไม่ให้ข้าวสูงขึ้นราคา พร้อมหารือโรงพยาบาลเอกชนตรึงราคา ยา-ค่ารักษาพยาบาล ตามโครงการพาณิชย์ลดราคาเนวียร์เมกะเซลล์ ช่วยค่าครองชีพ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร อุปโภคบริโภคและบริการที่สำคัญ ว่า สำหรับสินค้าข้าวเปลือก ในภาพรวมราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ย 14,000-15,500 บาท/ตัน สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 13,321 บาท/ตัน ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า พบว่า ราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก 12,910 บาท/ตัน เป็น 13,050 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ปรับจาก 11,900 บาท/ตัน เป็น 12,200-12,800 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดขาว ปรับจาก 12,980 บาท/ตัน เป็น 13,500-14,200 บาท/ตัน

“แม้ว่าราคาข้าวเปลือกขณะนี้จะปรับราคาสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่สูงเท่ากับช่วงก่อนหน้า จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวสารสูง รวมทั้งก่อนหน้านี้อกรได้เชิญผู้ประกอบการข้าวสูงมาหารือ เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยตรึงราคาข้าวสูงออกไปก่อน ดังนั้นช่วงนี้ จะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาข้าวสูงแม้ว่าข้าวเปลือกจะแพงขึ้น แต่ยอมรับว่าผู้ประกอบการข้าวสูงบางรายมีการยกเลิกโปรโมชั่นหรือยกเลิกการให้ส่วนลดบ้างแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นจะ

ต้องทำข้าวสูงพาณิชย์ราคาพิเศษออกมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน แต่หากมีความจำเป็นต้องทำก็พร้อม”

อย่างไรก็ตามภาพรวมของตลาดข้าวสูงในยังมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ห้างค้าส่งค้าปลีกยังมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของราคาขายในภาวะที่กำลังซ่อลดลง

นายวัฒนศักดิ์กล่าวถึงกรณีหญิงวัย 66 ปี เจ้าของร้านอาหารไทยในประเทศสวีเดนร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ว่าถูกโรงพยาบาลชื่อดังแห่ง จ.นนทบุรีเรียกเก็บค่ารักษาแพงเกินจริง จากกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมาตนได้หารือร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลเอกชน กว่า 300 แห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลเอกชนต้องแสดง QR Code ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้สามารถตรวจสอบค่ายาและค่าบริการต่างๆ ได้

“ในการหารือกับสมาคมโรงพยาบาลครั้งนี้ กรมได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลเอกชน ช่วยตรึงราคา ยา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งขอให้ปรับลดราคาในช่วงปีใหม่ ตามโครงการพาณิชย์ลดราคาเนวียร์เมกะเซลล์ด้วย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน”

## คลังจ่อออกมาตรการแก้หนี้ 'เอสเอ็มอี-รายย่อย'

คลังเล็งออกมาตรการแก้หนี้ในระบบดูแล “เอสเอ็มอี-รายย่อย” พร้อมจุ่มลูกหนี้สินเชื่อฉุกเฉินโควิด 2 ล้านราย ผัง “ธ.ก.ส.” ศึกษาขยายเพดานกรอบเงินกู้สูงกว่า 3 แสนบาท หนุนเกษตรกรร่วมพักหนี้เพิ่ม

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินในระบบตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีทั้งการดูแลเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย

สำหรับการดูแลลูกค้ารายย่อยนั้น จะเน้นดูแลลูกค้าสินเชื่อฉุกเฉินในช่วงโควิด ที่รัฐบาลให้ธนาคารออมสินและธ.ก.ส. ปลอยสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนรายละ 10,000 บาท โดยมีลูกค้าที่ขอสินเชื่อจากทั้ง 2 ธนาคารเกือบ 2 ล้านราย ซึ่งยังไม่สรุปวิธีการดำเนินการ แต่ต้องการล้างประวัติให้ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้กลับมาเป็นสถานะปกติ

ขณะที่ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรนั้น เกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการมีจำนวน 2 ล้านราย ล่าสุดมีเกษตรกรลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการแล้ว 1.6



ล้านราย คิดเป็น 70% จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามเอกสาร เพื่อทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งส่วนของผู้กู้และผู้ค้าประกัน เพื่อให้นิติกรรมสัญญาสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาถึงสิ้นเดือนม.ค.67 โดยขณะนี้ดำเนินการสำเร็จแล้ว 15%

“คนที่ยังไม่เข้ามามาตรการพักหนี้มีอยู่ 30% จากสัดส่วนดังกล่าวมีลูกหนี้ 50,000 ราย ที่ประสงค์ไม่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้ ส่วนลูกหนี้ NPL ของธ.ก.ส.มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ 6 แสนราย มูลหนี้ 3.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเข้าร่วมมาตรการแล้ว 3 แสนราย คิดเป็น 50% และมาตรการสีฟ้าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะสิ้นสุดสิ้นเดือนธ.ค.นี้ ธ.ก.ส.ก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวเข้ามาร่วมมาตรการ เพื่อลดภาระใน

การชำระหนี้”

ส่วนข้อเสนอที่ต้องการให้ธ.ก.ส.ขยายกรอบเงินกู้สำหรับเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ จากมูลหนี้ 3 แสนบาท เป็น 5 แสนบาทนั้น บอร์ดธ.ก.ส.ได้มอบหมายให้ธนาคารพิจารณารายละเอียดและเสนอให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง โดยธนาคารจะรอดูมาตรการพักหนี้ระยะที่ 1 สิ้นสุดช่วงสิ้นเดือนม.ค.67 ก่อนเพื่อดูว่า จำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 1.6 ล้านราย จะเข้ามาทำสัญญากี่ราย ●



# ต้องเร่งพัฒนา กำลังคน

## ไต่อันดับ *ความสามารถ*

# การแข่งขันดิจิทัล



การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศล่าสุดโดย World Competitiveness

Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2566 ไทยมีอันดับดีขึ้น 5 อันดับมาอยู่ในอันดับที่ 35 จาก 64 เขตเศรษฐกิจ

จากการปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านเทคโนโลยี (Technology) เป็นปัจจัยที่มีอันดับดีที่สุดในอันดับที่ 15 ดีขึ้นกว่าปี 2565 ถึง 5 อันดับ ในขณะที่ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านความพร้อมสำหรับอนาคต (Future Readiness) มีอันดับดีขึ้น 4 และ 7 อันดับ ตามลำดับแต่ยังคงอยู่ในอันดับ



## อันดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย

**อันดับที่ 35**  
จาก 64 เขตเศรษฐกิจ

**อันดับดีขึ้น 5 อันดับ**

### ปรับตัวดีขึ้นของปัจจัย ที่ใช้ในการจัดอันดับทั้ง 3 ด้าน

- ด้านเทคโนโลยี (Technology)  
อันดับที่ 15 อันดับดีขึ้น 5 อันดับ
- ด้านความรู้ (Knowledge)  
อันดับที่ 41 อันดับดีขึ้น 4 อันดับ
- ด้านความพร้อมสำหรับอนาคต (Future Readiness)  
อันดับที่ 42 อันดับดีขึ้น 7 อันดับ



ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ฐาน INFO GRAPHIC ที่มา : สถาบัน IMD สวิตเซอร์แลนด์

ที่ไม่สูงนัก คือ อันดับที่ 41 และ 42 ตามลำดับ

ในระดับอาเซียนที่ IMD มีการจัดอันดับเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้รวม 5 เขตเศรษฐกิจ ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 3 และมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 33 โดยมีปัจจัยที่เป็นจุดเด่นได้แก่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ส่วนอินโดนีเซียมีอันดับดีขึ้นถึง 6 อันดับมาอยู่ที่ 45 และฟิลิปปินส์มีอันดับลดลง 3 อันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 59

การขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่ 35 ทำให้เข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้คือ อันดับที่ 30 อย่างไรก็ตาม 2 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่ AI และเทคโนโลยีอื่นๆ กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คือด้านความรู้ (Knowledge) และด้านความพร้อมสำหรับอนาคต (Future Readiness) ที่อันดับไม่ดีสูง คือ อันดับที่ 41 และ 42 ตามลำดับ

ทั้งนี้ภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษา ต้องร่วมสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพด้านดิจิทัล และมีมาตรการจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไทยง่ายขึ้น ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาประเทศให้เป็นเศรษฐกิจฐานดิจิทัล (Digital Economy) ต้องรับ

ฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจด้วย โดยประเด็นสำคัญไทยต้องให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ การก้าวให้ทันเทคโนโลยีด้าน AI นอกจากนี้ต้องเร่งยกระดับความสามารถด้าน Cyber Security และ Privacy Protection ซึ่งสะท้อนผ่านการจัดอันดับในด้าน Government cyber security capacity ที่อยู่ในอันดับที่ 58 และ Privacy protection by law content ที่อยู่ในอันดับที่ 43

นอกจากนี้ต้องเร่งผลักดันด้าน Internet Retailing และ e-Government ที่เป็นตัวชี้วัดที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับประเทศที่มีตัวเลข Internet Retailing ที่สูง เพราะจะมีผลคะแนนเรื่องเหล่านี้ดีตามไปด้วย เพราะการขยับ 1 อันดับ (Ranking) ต้องมีการเพิ่มมูลค่าของ e-Retailing ไม่นต่ำกว่า 30% ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการยกระดับในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กร

ขณะที่ด้าน e-Government ไทยต้องเร่งพัฒนาการให้บริการภาครัฐ (Service Provision) กับการผนวก การให้บริการด้วย Digital ID ให้มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้สะดวก รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) ที่ IMD ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ส่วนที่ไทยทำได้ดีในด้าน Starting a Business ที่ประเมินจากการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่าง

รัฐกับฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้เห็นว่าการนำ Digital ID มาผนวกกับการให้บริการทางออนไลน์ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านข้อมูลส่วนบุคคล ที่ควรเป็นเรื่องพื้นฐานของคนไทยสำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์

ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่าประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับ 10 ตัวชี้วัด จาก 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ (Knowledge) ได้แก่ ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital/Technological Skills), การจ้างงานทางวิทยาศาสตร์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Scientific and Technical Employment) 2) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ (Starting a Business), การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Development & Application of Tech) 3) ด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ได้แก่ การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (Internet Retailing), รัฐบาลดิจิทัล (e-Government), ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership), ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security), ความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐบาล (Government Cyber Security Capacity), การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย (Privacy Protection by Law Content) ●

# ทู่นตรวจวัด 'แจ่งเตื่อนน้ำเค็ม' จุตรอดชาวสวนคลองบางมด



**ป**ัญหาน้ำเค็มรุกไล่ในพื้นที่สวนผลไม้เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ลามไปพื้นที่ จ.นนทบุรี ที่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนชั้นดี เช่นเดียวกับพื้นที่บางมดที่เป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานรสชาติดีได้รับผลกระทบเช่นกัน และการขาดแคลนน้ำจืดยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลพืชสวนของเกษตรกร และสัตว์น้ำของผู้ทำประมงน้ำจืดในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ทุ่งครุ และบางขุนเทียน มากกว่า 200 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า 500 ไร่ทำให้ชาวบ้านต้องเลิกทำเกษตรไปหลายราย

"ต้องยอมรับว่า เกษตรกรที่อยู่ริมคลองบางมดจะรู้กันคืออยู่แล้วว่า น้ำจะเค็มเกือบตลอดทั้งปี จึงไม่นิยมใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะใช้น้ำประปา ทำให้ปัจจุบันสถานะของคลองจึงไม่ได้เป็นคลองเพื่อเกษตรกรรม แต่เป็นคลองเพื่อรองรับและรองรับระบายน้ำออกสู่น้ำเจ้าพระยา ผ่านประตูระบายน้ำ เกษตรกรจึงต้องปรับตัวหันไปปลูกพืชที่สามารถทนต่อน้ำเค็มได้ เช่น มะพร้าว และปลูกผักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ในร่องสวนของตัวเอง"

อนุสรณ์ รัตนธนะโสภาส วิศวกรคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บอกเล่า

ความถึงการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่ มจธ. ได้ "พัฒนาทู่นวัดและแจ่งเตื่อนคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์" ขึ้น

แม้ที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่เขต ลงพื้นที่



ที่เก็บตัวอย่างน้ำในคลองนำไปตรวจวัดค่าความเค็ม หากพบว่าน้ำเค็มเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด (สูงกว่า 1.2 ppt) ก็จะประกาศแจ่งเดือนให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถแจ่งเดือนน้ำเค็มรुक้าได้อย่างทันที่

คณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงมีแนวคิดให้มีการ "พัฒนาทูนครวจวัดและแจ่งเดือนคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์" ขึ้น เพื่อใช้ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การรุกคืบของน้ำเค็มในคลองบางมดและคลองสาขา เฝ้าระวังและแจ่งเดือนคุณภาพน้ำโดยเฉพาะค่าความเค็มที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนด

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ปกติปัญหาของเกษตรกรคือ น้ำเค็มรุกคืบในช่วงหน้าแล้ง แต่เกษตรกรในพื้นที่บางมดซึ่งเป็นเกษตรในเมือง ทั้งปริมาณและทิศทางการไหลของน้ำจะไม่ขึ้นลงตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำสู่น้ำแม่เจ้าพระยา เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชน

และที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ดังนั้น เกษตรกรในพื้นที่บางมดจึงประสบปัญหาทั้งในน้ำแล้งและน้ำฝน ในอดีตวิธีแก้ปัญหของเกษตรกรหากทราบถึงสถานการณ์ช่วงน้ำเค็มรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ จากการแจ่งเดือนของหน่วยงานต่างๆ จะเร่งปิดประตูระบายน้ำ กั้นน้ำเค็มเข้าสวนทันที หรือหากมีระยะเวลาให้เตรียมตัวรับมือก็อาจขุดลอกร่องสวนให้ลึกขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่เอาน้ำจัดเข้ามากักเก็บไว้ก่อน แล้วค่อยเปิดประตูระบายน้ำของสวน หรือบางรายที่ไม่มั่นใจคุณภาพน้ำในคลอง ต้องยอมจ่ายค่าน้ำประปาเพื่อนำมารดพืชผักของตนเองไปตลอดทั้งปี

พอเราพัฒนาทูนครวจวัดและแจ่งเดือนคุณภาพน้ำฯ เครื่องต้นแบบจำนวน 2 เครื่อง ทำเป็นระบบอัตโนมัติส่งข้อมูลแจ่งเดือนแบบเรียลไทม์บนสมาร์ตโฟนของเกษตรกร และทดลองใช้ได้ผลสำเร็จ ตัวทูนมีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้ทุกที่ แม้สายส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง และต้นทุนต่ำในราคาที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ทำให้ได้รับความสนใจจากเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางสำนักงานเขตทุ่งครุจึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยให้พัฒนาทูนฯ เพิ่มอีก 3 เครื่อง

ทูนครวจวัดและแจ่งเดือนคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย

ด้วย แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 20 วัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้าให้ระบบ มี Router Wi-fi ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายอินเทอร์เน็ท ทูนลอยน้ำมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก แต่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 70 กิโลกรัม และเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ติดตั้งและพัฒนามาจากเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำในอควาเรียม ที่วัดค่าคุณภาพน้ำได้ถึง 6 พารามิเตอร์ (ความเค็ม อุณหภูมิ ความสว่างจำเพาะ กรด-ด่าง การนำไฟฟ้า และของแข็งที่ละลายน้ำ) จุดเด่นของเครื่อง คือเมื่อค่าความเค็มในน้ำสูงกว่า 1.2 ppt (ค่าความเค็มที่เป็นอันตรายต่อพืช) นอกจากนี้ยังเก็บบันทึกข้อมูลน้ำย้อนหลังเป็นรายชั่วโมงเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์แผนการจัดการน้ำ

ปัจจุบันคณะทำงานได้ดำเนินการพัฒนาและติดตั้งทูนครวจวัดฯ เรียบร้อยแล้วทั้ง 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คลองบางมด ติดตั้งที่หน้าบ้านของสวนมะพร้าวลุงวิชัย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน (ตรงข้ามมัสยิดนูรุลหุดา พุทธบูชา 36 แยก 8) เนื่องจากคลองบางมดเป็นคลองหลักที่ชุมชนมีการนำน้ำไปใช้และไหลไปตามลำปะโดงต่าง ๆ ถือเป็นจุดแรกที่ทำการทดสอบ และได้ผลสำเร็จ นำไปสู่การขยายผลต่อไปในจุดอื่น ๆ จุดที่ 2 คลองรางแม่ไม้ เขตปิตุสาร์พาร์ม



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/สิ่งแวดลอม-คุ้มครองผู้บริโภค

วันที่: อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 27086

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 86.05 Ad Value: 154,890

PRValue (x3): 464,670

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ทูนครวจวัด 'แจ่งเดือนน้ำเค็ม' จุตรอดชาวสวนคลองบางมด

(ประจําอาทิตย์ 76) จุดที่ 3 กลองชุดเจ้าเมือง ทรูไน (สุขสวัสดิ์ 70 แยก 16) จุดที่ 4 กลองราง  
ราชพฤกษ์น้อย หรือกลองตาเหลือ จุดที่ 5 กลองก้างขาว และ จุดที่ 8 กลองดาวคะนอง  
บริเวณประตูระบายน้ำดาวคะนอง อยู่ในความดูแลของสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง

จากรูธรรม แสงอรุณ ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มสัตว์น้ำทุ่งครุ กล่าวว่า ปัจจุบันทางกลุ่มฯ  
มีสมาชิกประมาณ 150 คน ปัญหาที่พบกันส่วนใหญ่ คือ นาก และน้ำเค็ม โดยเฉพาะค่าความ  
เค็ม เพราะ ปลานิล ปลาช่อน และปลาดุกเทศ ถ้าค่าความเค็มตั้งแต่ 3 ppt ให้ใฝ่ระวัง ส่วน  
ปลาจะละเม็ด ถ้าความเค็มตั้งแต่ 2 ppt ขึ้นไปก็ควรระมัดระวังเช่นกัน หากปิดประตูกันน้ำไม่ทัน  
น้ำเค็มเข้าท่วมบ่อปลา ต้องรีบนำปลาขึ้นจากบ่อ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ทัน

“หลังจากนี้ คณะทำงานมีแนวคิดต่อยอดพัฒนาทูนครวจวัดแบบรุ่นใหม่ โดยเพิ่มคุณสมบัติ  
การตรวจวัดทิศทางการไหล และระดับน้ำในคลอง เพื่อคาดการณ์และทำนายระยะเวลาที่มวล  
น้ำเค็มเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ เกษตรกรจะมีเวลาในการเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงที รวมถึง  
สร้างเครือข่ายการแจ่งเดือนน้ำเค็มระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำขนาดเล็กกระดับเขต ก่อนขยายไปสู่เขต  
อื่นที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปีหน้า” อนุสรณ์ กล่าวทิ้งท้าย.

[pornprapai@dailynews.co.th](mailto:pornprapai@dailynews.co.th)

## พิจิตรวอนงดเผาซังข้าว-ไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม น.ส.ชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร หรือ ปภ. กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง และเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะทำการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด พืชไร่ต่างๆ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ เกษตรกรก็จะใช้วิธีการเผาทำลายซากพืชผลการเกษตร รวมถึงเผาทำลายวัชพืชต่างๆ ในไร่นาของตนเอง

ทั้งนี้ ทำให้เกิดจุดความร้อน และเกิด

หมอกควันฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งในระยะนี้สภาพอากาศในจังหวัดพิจิตร จะเห็นได้ชัดว่ามีหมอกควันปกคลุมปริมาณที่หนาแน่นส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัย และค่า PM2.5 เริ่มมีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกันในระยะตั้งแต่ต้นเดือนวันที่ 1 ธันวาคมมานี้ โดยวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ซึ่ง PM2.5 เป็นฝุ่นเล็กๆ เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชน ถึงแม้ว่าจังหวัดพิจิตรยังไม่ประกาศงดการเผาไหม้ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปงดการเผาทุกชนิด หรือชะลอการเผาไว้ก่อนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาปริมาณหมอกควัน PM2.5 ในอากาศ

## รบ.เซ็นพรบ. อากาศสะอาด ส่งเข้าในสภา สู้ฝุ่นPM2.5

“เกณิกา” เผย รัฐบาลพร้อมผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด “สู้ฝุ่น PM2.5” เพื่อคนไทยทุกคน เดินหน้าส่งเข้าสภาแล้ว

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม น.ส.เกณิกา อุ่นจิตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

➡ ต่อ : อากาศ - หน้า 9

### อากาศ

ของ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ด้วยกิจกรรมในชีวิตประจำวันของประชาชน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ปีนี้สถานการณ์เอลนีโญทวีความรุนแรง ส่งผลให้อากาศร้อน-แล้งมากขึ้น จึงเสี่ยงเกิดไฟป่ามากกว่าปีที่ผ่านมา และท้ายที่สุดก็วนกลับมาสร้างปัญหาหมอกควันข้ามแดนตามวงรอบเดิม

จึงทำให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ปรับเกณฑ์

ค่ามาตรฐานฝุ่น PM2.5 ใหม่ ให้เข้มข้นขึ้น ระบุไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อสุขภาพของคนไทย และใกล้เคียงกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงเห็นว่า พื้นที่คุณภาพอากาศสีส้ม และสีแดง เพิ่มขึ้น เพราะเราปรับเกณฑ์เข้มข้นขึ้นนั่นเอง

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาหมอกควันด้านฝุ่นละอองอย่างจริงจัง พร้อมถอดบทเรียนการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในแต่ละปี เพื่อทบทวนและปรับแนวทางรับมือในปีถัดไปอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน โดยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหาหมอกควันทางอากาศเพื่อความยั่งยืน มีมติเห็นชอบ 6 มาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 และ 3 แนวทางสนับสนุนการลดฝุ่น PM2.5 จากการทำงานบูรณาการร่วมกันของหลายกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

น.ส.เกณิกายังกล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตเผาและการบริหารจัดการการเผา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งรัดการนำระบบรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผามาใช้กับการปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,

กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ ด้านกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาสีทธิประโยชน์ของภาคเอกชน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วม สามารถยกเว้นภาษีเงินได้, รายงาน ESG/SDGs และ Carbon Credit, กระทรวงพาณิชย์ มีการพิจารณาเพิ่มเงื่อนไข เรื่องการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดการผลิต-จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5

“รัฐบาลจะผลักดันให้พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ....เป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ผ่านที่ประชุมสภาฯ ให้สำเร็จ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทั้งเชิงป้องกัน แก้ไข และแนวทางจัดการหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบส่งสภาฯ พิจารณาต่อแล้ว” น.ส.เกณิกา กล่าว

# เศรษฐาธิวัฒน์ เสวนาที่อัมพแค้นนี้

## เพื่อนเฉลิมชัยทบทวน ทฤษฎี 'หัวทหน้าบชน.'

“เศรษฐา” เดินเครื่องแก้หนี้นอกระบบครบวงจร  
ตีพิมพ์ ผวจ.-นอภ.-ตำรวจ กว่า **★ มีต่อหน้า 8**

เศรษฐา

☆ ต่อจากหน้า 1

3 พันคน ย้ำวาระแห่งชาติปลดพันธนาการค้าทาส

ยุคใหม่อาจจริงไม่สร้างภาพ สั่งจัดการเด็ดขาดทุกแก๊ง  
เงินกู้โหด พบความผิดครบองค์ประกอบไม่มีละเว้น  
ปลุกปลอบ จนท.อาจเสี่ยงแต่เป็นสุขช่วยคนไทยพ้น

ทุกซ์ “เสียหนู” และใช้นวมก่อนจัดไม้แข็ง “พีระพันธุ์”  
สกัดขึ้นค่าไฟ 12 ธ.ค. ขง ครม.ตรึง 3.99 บาทช่วย  
คนใช้ไม่เกิน 300 ยูนิค ก่อนลุยคัมพ์ราคาให้ใกล้เคียง  
4.10 บาทตามบัญชา “ภูมิธรรม” วอนเร่งสแกนโครงการ  
เงินดิจิทัล แยม ก.ม.ประชามติยุคที่ศาล รธน.ชี้  
นิรโทษกรรมเข้าขัดแย้งใหม่แต่เน้น “มาตามเดียร์”  
ไม่ถอยชิงธงหัวหน้า ปชป. “กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” แท้  
โชว์พลังหนุน “เสียต่อ” ทำก็กกักขอบวกลบคุณภาพ  
ก่อน “ชัยชนะ” ประกาศสั้น 5 ที่นั่งตะลุยพายุทั่วโลก  
ตีปีบปราบโกงวันคลอรัปชันสากล บินายกทำทันที  
ปิดข้อมูลบขฯฝ่ายมหาดไทยชำระ “จิตขอบบุรี”  
หลังตีปีบประกาศแก้ปัญหานี้นอกระบบ  
ให้ประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ล่าสุดนายเศรษฐา



**นายกลุ่ย**  
นายเศรษฐา ทวีสิน  
นายกฯและ รมว.คลัง เดิน  
อยู่ท่ามกลางข้าราชการ  
กระทรวงมหาดไทย และ  
ตำรวจกว่า 3 พันคน ที่เข้า  
ร่วมประชุมรับนโยบาย  
และแนวทางการแก้ไข  
ปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วย  
ท่าทีที่เข้มแข็ง โดยตอกย้ำ  
ให้ช่วยกันปลดพันธนาการ  
การค้าทาสยุคใหม่ที่เกิด  
จากหนี้นอกระบบ.

ทวิสิน นายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง เปิดประชุมมอบนโยบายและวางแนวทางให้แก่ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการอย่างเป็นทางการแล้ว

## นายกฯกลไกออฟแก๊งนั้นอกระบบ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ธ.ค. ที่ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม อาคารราชนาถนาถเจียร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายเศรษฐา ทวิสิน นายกรัฐมนตรีและ รว.คลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินอกระบบ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.มหาดไทย นายชาติชาย ไทยเศรษฐ์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รว.มหาดไทย นายกฤษฏา จินะวิจารณ์ รว.คลัง พร้อมผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.จ.) ปลัดจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผอ.เขตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร (ผกก.ส.) ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล (ผกก.สน.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศกว่า 8 พันคนเข้าร่วม ทั้งนี้ระหว่างเดินชมนิทรรศการ และฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานต่างๆ ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ประจำบูธสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ให้เร่งรัดแก้ปัญหาหนี้สินอกระบบ เพราะถือเป็นสารตั้งต้นอาชญากรรม

ยับยั้งลดพันธุการทาสยุคใหม่

จากนั้นนายกฯกล่าวมอบนโยบายว่า ต้อง

ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินอกระบบอย่างจริงจัง ทั้งกระทรวงมหาดไทย ตร.และทุกหน่วยงาน วันนี้ไม่ได้เชิญมากระชับอำนาจให้ตน แต่มาขอแรงทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน มาช่วยกันทำให้การล้างทาสยุคใหม่หมดไปจากประเทศไทยด้วยกันที่พี่น้องร่วมชาติเราจำนวนมาก มีความทุกข์ ถูกพวกอึสรภาพในการใช้ชีวิต เพราะมีหนี้สินจนจำพวกเขาอยู่ พวกท่านในฐานะทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข และผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เชื่อมั่นว่าสามารถช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนให้มีอิสระภาพต่อชีวิตพวกเขาได้ ในฐานะนายกฯ จำเป็นต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของพวกท่านช่วยให้พี่น้องประชาชนเป็นอิสระหลุดพ้นพันธนาการจากหนี้สินอกระบบ

## จัดการเด็ดขาดทุกแก๊งเงินกู้โหด

นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติ ที่เราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม การทวงถามหนี้ที่มีลักษณะคุกคามขู่เข็ญ หรือใช้กำลังประทุษร้าย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นวาระสำคัญของชาติจริงๆ ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล หรือของหน่วยงาน ประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ไม่ให้ตกหล่น และข้อมูลถูกต้อง ไม่มีการบิดเบือน ช่วยสื่อสารเชื่อใจให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเข้ามาลง

ทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้จากแก๊งหมวกกันน็อก เว็บไซต์ให้กู้ยืมออนไลน์ หรือเจ้าหนี้เงินอกระบบในรูปแบบอื่นๆ ถ้าของค้ำประกันความผิดครบเจ้าหนี้ที่ตำรวจและเจ้าพนักงานอัยการ จับกุมและดำเนินคดีได้ทันที ไม่มีการละเว้น เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันร่วมกันหาทางออกอย่างสันติวิธี ถูกต้องตามกฎหมาย หรือภายหลังพบมีการข่มขู่ เจ้าหนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาไกล่เกลี่ยจนเป็นเหตุให้ลูกหนี้เดือดร้อนทวงถามฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

## ชี้เสี่ยงแต่เป็นสุข ปชช.พ้นทุกข์

นายกฯกล่าวว่า รัฐยินดีให้ความช่วยเหลือทั้งในชั้นการไกล่เกลี่ย ให้คำแนะนำจากสถาบันการเงินของรัฐ ขอให้ร่วมกันใช้อำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกคนต้องไม่ยอมแพ้ ไม่ทอดทิ้ง ไม่หยุดช่วยเหลือประชาชน มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย สร้างความเดือดร้อนนาาษานิดต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้อย่าปล่อยผ่าน ยกเลิกเพิกถอนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและเงื่อนไขอื่นๆ ในการบังคับคดี หรือสิทธิในทางศาลได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้ใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างตรงไปตรงมา ขอประกาศเป้าหมายว่าหนี้สินอกระบบต้องจัดการโดยเด็ดขาด ต้องกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่เหมาะสม ครอบคลุมเวลาที่ชัดเจน ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ ให้รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีรับใช้ประชาชนมากขึ้น ตนตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่หนักและเหนื่อย ในบางเหตุการณ์อาจต้องเสี่ยงภัยเกิดอันตรายขึ้นได้ แต่หากทุกคนช่วยเหลือ



**ขอสู้อื้อ**  
น.ส.ว.ทันยา บุนนาค หรือมาดามเดียร์ ผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรค ปชป. ยิ้มยกมือไหว้ทักทายผู้สื่อข่าวระหว่างแถลงยืนยันลงสมัครชิงหัวหน้าพรรคไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รับดอกไม้ให้กำลังใจจาก สส.กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ที่สนับสนุนให้สมัครชิงหัวหน้าพรรคเป็นที่ถกคัก.

ประชาชนแม้เพียงคนเดียวที่ได้ให้จากทุกขั้วควรจะมี  
ความสุข เรียกว่าเป็น change for good สร้าง  
ความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

## มท.1 ชูไม่รวมขอมเจอไม่แข็ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ  
รมว.มหาดไทย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันระบบ  
ต้องเริ่มจากความเข้าใจถึงความเดือดร้อนที่ประชาชน  
ได้รับลดเป็นอันดับแรกก่อนที่กฎหมายกำหนด วิธีการ  
ทางตามหน้ ติดตามหน้ที่ละเมิดต่อชีวิต ทรัพย์สิน  
และความสงบเรียบร้อยของสังคม เราไม่ได้มองว่า  
ถูกหน้คือพระเอก หรือเจ้าหน้เป็นผู้ร้าย แต่เจ้าหน้  
ที่กดขี่ข่มเหงและถูกหน้ที่เบียดเบียนเป็นผู้ร้าย ต้องจัด  
ระเบียบทั้ง 2 ฝ่าย ให้ถูกต้องเพื่อความสงบเรียบร้อย  
ของสังคม ดังนั้น ต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือ  
กับประชาชน เริ่มจากใช้น้ำเย็นหรือไม้อ่อนด้วยการ  
ทำให้เกิดความเข้าใจ หาเหตุผลทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย บรรลุ  
ข้อตกลงประนีประนอมกันให้ได้ หากสามารถตกลงกัน  
ได้ไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับ แต่หากตกลงกันไม่ได้  
อาจต้องใช้กระบวนการตามกฎหมาย

## “พีระพันธุ์” ยันค่าไฟไม่ถึง 4.68 บ.

เมื่อเวลา 20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพีระพันธุ์  
สาส์รัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน  
กล่าวถึงกรณีสถิติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  
(กกพ.) มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย. 2567  
เป็น 4.68 บาทต่อหน่วย ว่า กกพ.ทำหน้าที่ปกติ  
แต่ทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานกำลัง  
ทำงานอยู่เอาเป็นว่าไม่ขึ้นไปสูงขนาดนั้นแต่ปัจจัย  
สำคัญค่าแก๊สตลาดโลกขึ้นสูง เนื่องจากหน้าหนาว  
ความต้องการเพิ่มขึ้น ความจริงไม่มีใครอยากปรับ  
ปรับแล้วทุกคนต้องอยู่ได้ เราพยายามปรับให้น้อย  
ที่สุดสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าน้อย  
ที่ไม่เกิน 300 หน่วย จะได้ราคาเดิม พูดคุยกับ กกพ.  
ไว้เบื้องต้นแล้ว มีความเป็นไปได้ หรืออย่างน้อย  
เราพยายามวางเป้าลดให้เหลือ 4.10 บาท ตามที่นายกฯ  
ต้องการ แต่มีหลายปัจจัย หลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง  
พยายามทำให้ได้ หรือใกล้เคียงที่สุด

## ครึ่ง 3.99 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

นางรัชฎาภา อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษก  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตอนนี้ราคา  
ไฟฟ้าตัวเลขที่อยากได้คือตัวเลข 4.10 บาทต่อหน่วย  
โดยนายพีระพันธุ์ สาส์รัฐวิภาค รองนายกฯ และ  
รมว.พลังงาน มีความเห็นที่สอดคล้องและได้ผลักดัน  
นโยบายดูแลค่าไฟฟ้ามาโดยตลอด เตรียมเสนอ  
ที่ประชุม ครม. ครึ่งราคาค่าไฟฟ้า 3.99 บาท สำหรับ  
กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 ยูนิิตต่อเดือน  
และครึ่งราคาก๊าซหุงต้ม 428 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม

แต่ประชาชนกลุ่มอื่นๆไม่ต้องน้อยใจเพราะจะได้รับ  
การดูแลให้ไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย ขอให้เข้าใจ  
ที่รวม. พลังงานให้ความสำคัญและจะทำสุดความ  
สามารถเพื่อประชาชนทุกคน

## “ภูมิธรรม” เชื่อกฎผูกภาครัฐวิกฤติ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รอง  
นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้า  
โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่รัฐบาลส่งคำถาม ให้คณะ  
กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  
รมช.คลัง ได้ส่งเรื่องถามไปแล้ว รัฐบาลอยากทำให้  
เสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของกฤษฎีกา  
ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา และรู้ว่าที่เรา  
ต้องทำเรื่องนี้เพื่อแก้วิกฤติ ถ้าคิดว่าเป็นวิกฤติคงต้อง  
รีบพิจารณา ผู้สื่อข่าวถามว่าถึงกฤษฎีกาจะท้วงติง  
รัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม  
ตอบว่า ต้องดูรายละเอียด แต่เรื่องนี้เป็นนโยบายที่  
เราได้พูดกับประชาชนและแถลงต่อสภาฯ จุดมุ่งหมาย  
ของโครงการเราหวังว่าช่วยเป็นโมเมนตัมเริ่มต้นทำให้  
เศรษฐกิจบูมขึ้นและเดินต่อไปได้ ข้อวิพากษ์วิจารณ์  
หรือข้อห่วงใยถ้าไม่ใช่สาระสำคัญก็ไม่มีปัญหาอาจ  
ปรับปรุงและเดินหน้าต่อไป แต่ถ้าเป็นข้อท้วงติง  
ที่มีผลกระทบต่อโครงการเราต้องมาคุยก็เมื่อถามว่า  
นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ แนะนำควรถาม  
กฤษฎีกา 2 รอบ นายภูมิธรรมตอบว่าเป็นข้อคิดเห็นต้อง  
ขออนุญาตนายวิษณุ ทั้งหมดต้องฟังกฤษฎีกาก่อน และ  
ฝ่ายกฎหมายต้องมาคุยด้วยว่าเป็นอย่างไรแล้วค่อยปฏิบัติ

## เยี่ยมส่งศาล รธน.ตีประชามติ

นายภูมิธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ  
ศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
กล่าวถึงความคืบหน้าการทำประชามติเพื่อแก้ไข  
รัฐธรรมนูญว่า ส่วนของการรับฟังความคิดเห็นเสร็จ  
สิ้นแล้ว และสภาฯ รวมทั้ง สว. ได้ตอบแบบสอบถาม  
แล้วทั้ง 2 ส่วน ขณะนี้กำลังเปิดเวทีให้พูดคุยกันเพื่อ  
ให้ทราบทิศทางทั้ง 2 สภาฯ เราต้องการให้การแก้ไข  
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ผ่านให้ได้ ส่วนเรื่องการศึกษาการ  
ทำประชามติ มีความเห็นแตกต่างว่าต้องทำกี่ครั้ง  
โดยเสนอให้กับพรรคการเมืองผ่าน สส. ในสภาฯ  
เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส่วนพรรคเพื่อไทย  
จะพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 12 ธ.ค. เมื่อถามถึงรูปแบบ  
ที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในปัญหาการทำ  
ประชามติจะเป็นเช่นใด หรือจะเสนอเป็นญัตติเพื่อ  
ให้สภาฯพิจารณา นายภูมิธรรมตอบว่าอาจเป็นเช่นนั้น  
ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมือง ประธานสภาฯ ก็ไม่ขัดข้อง  
ถ้าคุยกันแล้วแต่หากหรือแล้วยังไม่ได้อิสรูปประธาน  
สภาฯจะยื่นถามศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้นิจฉัย  
ยัน พท.ยึดหลักความจริงทำเร็ว

เมื่อถามว่าเรื่องที่จะถามศาลรัฐธรรมนูญคือ  
การทำประชามติครั้งใหม่หรือไม่ นายภูมิธรรมตอบว่า  
อยู่ที่ว่าคิดขัดเรื่องอะไร และมีประเด็นอะไรที่อยากถาม  
ส่วนพรรคเพื่อไทยจะให้ถามเรื่องอะไรนั้น ต้องรอ  
การประชุมวันที่ 12 ธ.ค.ก่อน เบื้องต้นได้หารือกับ  
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)  
แล้ว ท่านก็เห็นชอบว่าจะให้ประชุมเรื่องนี้ในวัน  
ดังกล่าว เมื่อถามว่าคณะกรรมการจะดำเนินการ  
แล้วเสร็จภายในสิ้นปีตามทมิไลน์เดิม และเสนอ  
ผลศึกษาให้คณะรัฐมนตรีในต้นปี 2567 ใช่หรือไม่  
นายภูมิธรรมตอบว่า ต้นปีนั้นก็น่าจะจบ และรอช่วง  
หลังปีใหม่จะเสนอให้ ครม.พิจารณา เมื่อถามว่า  
กระบวนการทำประชามติจะเริ่มต้นในไตรมาสแรก  
ของปี 2567 ตามทมิไลน์เดิมใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม  
กล่าวว่า ยืนยันว่าเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่คิดว่าต้อง  
อยู่กับความเป็นจริงเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียว  
ขึ้นอยู่กับองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ต่างๆด้วย ถ้าปัญหา  
ตรงนั้นไม่มีมากมันก็เร็ว ถ้ามีมากก็อยู่ในดุลพินิจ  
ขององค์กรเหล่านั้น เราต้องถามมาและปรับคัวว่า  
เราทำได้มากน้อยแค่ไหน

## ชงนิรโทษทุกอย่างต้องจบก่อน

นายภูมิธรรมกล่าวถึงแนวทางการเสนอร่าง  
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า  
พรรคยังไม่ได้คุยกันเรื่องนิรโทษกรรมเกือบจะตกผลึก  
กับทุกฝ่ายอยู่แล้วในแง่ที่อยากเห็นการนิรโทษกรรม  
แต่ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งคงต้องพิจารณาให้ละเอียด  
เพราะถ้าออกมาโดยที่ยังไม่เคลียร์สังคมให้จบอาจ  
เป็นความขัดแย้งใหม่ จุดยืนของเราคือเห็นด้วยและ  
สนับสนุนในส่วนที่ตกผลึกแล้วทั้งสังคมแต่ประเด็น  
ที่ยังมีปัญหายากให้จบก่อน ไม่เช่นนั้นคงทำได้  
แค่เสนอแต่ไม่ผ่าน เราคงไม่สนับสนุน ส่วนแนวทาง  
ที่นายสรวิศ สี่เทียนทอง เลขาธิการพรรค พท. ให้เสนอ  
ญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทาง  
การทำนิรโทษกรรมฯขึ้นก่อน ก็ต้องผ่านเข้าที่ประชุม  
พรรคพูดคุยกัน

## จ่อขยับประชุม ครม. 10 โมงเช้า

นายภูมิธรรมยังกล่าวถึงกระแสข่าวขยับเวลา  
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จาก 09.00 น.  
เป็น 10.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. ว่า ยังไม่ได้  
รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่เป็นไปได้  
เพราะการประชุม ครม. ชุดนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ  
พิจารณากระชับ มักจบเร็วก่อนเที่ยง บางที่ยังไม่ถึง  
เวลาอาหารกลางวัน และขณะนี้ ครม. รับทราบปัญหา  
ได้มากแล้ว การลงรายละเอียดจึงอาจไม่ต้องมาก  
เพราะประเด็นสำคัญอยู่ที่แนวทางแก้ไข จะแก้อะไร  
อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบและใช้เวลาดำเนินการ  
เท่าไร ตรงนั้นสำคัญกว่ามานั่งพูดปัญหา เพราะ

รู้มาตลอดอยู่แล้ว ที่ผ่านมารการประชุมของ กรม. ขุดนี้ใช้เวลาเร็ว ประมาณ 10.00-10.30 น. ก็เสร็จแล้ว ดังนั้นถ้าขยับเวลาประชุมจากเดิมเพื่อให้ไปเลิกตรง ใกล้กับเวลาอาหาร จะทำในช่วงเช้าของวันเดียวกันนั้น สามารถทำงานอื่นได้อีก ถ้าด้วยเหตุผลก็เป็นไปได้ ที่จะขยับเวลาประชุม และสมมติว่าวันไหน กรม. ยังคุยกันไม่จบ ก็หาหรือต่อเนื่องช่วงบ่ายได้

## “มาตามเดียร์” ไม่ถอยขอสู้ต่อ

อีกเรื่องปัญหาภายในพรรคเก่าแก่ เมื่อเวลา 09.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานบริหารการเมืองกรม. พรรค ปชป. ในฐานะผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรค ปชป. แถลงว่า จุดยืนที่ตั้งใจเสนอตัวเองเป็นทางเลือก เพราะเชื่อมั่นและศรัทธาในพรรค ปชป. ทางเดียวที่จะทำให้พรรคกลับมาเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของประชาชน คือการทำจุดยืนและอุดมการณ์ให้กลับมาชัดเจน ดังนั้น พรรคต้องเสนอทางออกเป็นทางเลือกให้ประชาชน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเอง คนตั้งใจและศรัทธาในวิถีอุดมการณ์ ไม่เปลี่ยนแปลง คำพูดใดๆ ไม่เปลี่ยนจุดยืน แต่จะขอสู้ให้ถึงที่สุด ส่วนกรณี 21 สส. มีมติสนับสนุนให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการหัวหน้าพรรค ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนั้น ยังมีผู้สมัครมากเท่าใดสมาชิกจะมีโอกาสที่ “ไม่ว่า” สิ่งใดจะเกิดขึ้น ขอทำตามความฝันและสิ่งที่สังคมต้องการคือการตัดสินใจของสมาชิกพรรค ส่วนอนาคตหากแพ้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร ต้องขอประเมินก่อน แนวอุดมการณ์เป็นเรื่องของตน ถ้าเราไม่เหมาะสมกับองค์กรใดเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตัวเอง

## “ชวน” ไม่แปลกใจ สส.ต้น “เสียต่อ”

นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงความกังวลในการเลือกหัวหน้าพรรค ปชป. คนที่ 9 ในวันที่ 9 ธ.ค. หลังกลุ่ม 21 สส. ของพรรคมีมติขอให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค ลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่า คิดว่าเรียบร้อย ที่ สส. ขอให้นายเฉลิมชัยลงสมัคร ความจริงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา พูดในที่ประชุมพรรคหลายครั้ง ว่า เลือกใครเป็นหัวหน้าพรรคก็แล้วแต่เลขาธิการพรรคสั่ง เพราะเลขาฯดูแลขบวนการตลอด 4 ปีแล้ว เมื่อถามว่า นายชวนจะเลือกใคร นายชวนตอบว่า ยังไม่ได้ประชุมกันแน่ ไม่ทราบว่ามีใครเสนอตัวบ้าง ก็ให้กำลังใจทุกคนที่ลงสมัครแล้วแต่สมาชิกพรรค

## “กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” แห่โชว์พลัง

ต่อมาเวลา 12.20 น. ที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม สส. อดีต สส. อดีตผู้สมัคร สส.ตัวแทนสาขาพรรคกทม.และภาคกลาง รวมถึงสมาชิกพรรค ปชป.

กว่า 100 คน นำโดยนายราพัฒน์ แก้วทอง รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา และรักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และรักษาการรองเลขาธิการพรรค ร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค เพื่อขอให้ลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรค ชูป้ายข้อความให้กำลังใจ และตะโกน “พี่ต่อสู้” “พี่สู้รับตำแหน่ง” อย่างกึกกัก นายราพัฒน์กล่าวว่า ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนนายเฉลิมชัย ให้กลับมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว เราไม่ได้เสียจุดยืน ไม่ได้เสียภาพลักษณ์ที่ดียังเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ เป็นความหวังของประชาชน เพียงแต่ปัญหาภายในบางอย่างทำให้เราไม่มีเอกภาพวันนี้ ปชป. จะได้รับหนึ่งจากการเป็นเอกภาพ

## “ชัยชนะ” ประกาศ 3 พี่น้องฝ่าพายุ

นายชัยชนะกล่าวว่า วันนี้การบริหารพรรคที่ทุกคนประกาศว่า เรามีจิตสำนึกที่ดีที่รักพรรคมี 2 อย่างคือ หวงพรรคกับหวงพรรค กับหวงอำนาจ มันต่างกัน ในฐานะที่เป็นน้องเล็กสุด นายเฉลิมชัย เป็นพี่ชายคนโต นายเดชอิศม์ เป็นพี่รอง เรา 3 คน พี่น้องรักกัน ไม่ว่าพายุหรืออุทกภัยแปรปรวนอย่างไร ไม่สามารถทำให้หัวใจความเป็นลูกผู้ชายของเราทั้ง 3 แยกแยกออกจากกันได้ เป็นสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ถึงเวลาแล้วเรามาเชิญให้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนที่ 9 ด้วยความรักและจิตศรัทธา นำพาพรรคกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง กล่าวจบนายชัยชนะสวมกอดนายเฉลิมชัยโชว์สื่อทันที ขณะที่นายเดชอิศม์กล่าวว่า พวกเราทราบดีว่าตำบลกระสุนตกคือนายเฉลิมชัย เพราะเคยถ่มน้ำว่าจะเลิกเล่นการเมือง ช่วงเลือกตั้งเราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มาตลอดเป็นแม่ทัพไม่ขาดตกบกพร่อง นายเฉลิมชัยเป็นคนที่ยึดสละมากที่สุดในข้อนี้ให้เสียสละอีกครั้งความรักความศรัทธา ความเชื่อมั่นซื่อกันไม่ได้

## “เฉลิมชัย” กักขอบวกลบคุณภาพ

ด้านนายเฉลิมชัยกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ตัดสินใจ คุยกับ สส. ก่อนว่าเป็นมาอย่างไรถึงมาลงที่ตน แต่เข้าใจสมาชิกพรรคทุกคน แต่ต้องตัดสินใจอยู่แล้วไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันที่ 9 ธ.ค. ต้องชัดเจนสำคัญสุดต้องมีคำตอบให้กับตัวเองได้ไม่ต้องห่วงพูดอะไรไปรู้ตัว เข้าใจและขอบคุณมาก “ผมรักพรรคเพราะพรรคคือส่วนหนึ่งของผมและสายเลือดทุกคนถึงได้มีความรู้สึกที่ผมควรจะกลับเข้ามาแต่ขอเรียนทุกท่านว่าผมก็เป็นคน การตัดสินใจของผมไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีแต่ขาดทุนกับเสมอตัว แต่ผมมีสำนึกสิ่งที่เรียกหาจากพรรคคือสำนึก วันนี้สิ่งที่

ที่พูดไปผมมันเป็นศพไปแล้วเหลือแต่วิญญาณแต่วิญญาณยังมีคุณค่า เป็นวิญญาณมีสำนึก จะไปคุยเหตุผลผลบวกลบคุณภาพ หากจะทำให้ ปชป. เดินได้จะพิจารณาแต่ถ้ามีเหตุการณ์ใดที่พรรคจะต้องแตกเลือดไหลไม่หยุดอีก ฉะนั้นวันที่ 9 ธ.ค. มีคำตอบแน่นอน” จากนั้นกองเชียร์รับมือตะโกน “พี่ต่อสู้” ก่อนจะยกขบวนขึ้นไปที่ชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ก่อนนัดไปรวมตัวที่บ้านควาล้อมเดือน บ้านพักของนายเฉลิมชัย ในช่วงเย็น

## จับตาขงชื่อกลางวงประชุมใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าจับตาว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 พรรค ปชป. ครั้งที่ 3 สส. ในกลุ่มเพื่อนนายเฉลิมชัยเตรียมเสนอชื่อนายเฉลิมชัยต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้พิจารณา ลงสมัครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยมีผู้รับรองอย่างท่วมท้น เฉพาะกลุ่ม 21 สส. ก็มีสัดส่วนคะแนนเสียงโหวต 70% คิดเป็น 60% ของผู้มีสิทธิออกเสียง ในการเลือกตั้ง ที่สามารถชี้ส่งผลให้นายเฉลิมชัยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป. คนใหม่ได้ทันที หากนายเฉลิมชัยยอมรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

## “คู่” บัญรับ ปชป. แดกรังฆบ รทสช.

เมื่อเวลา 11.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงกระแสที่สมาชิกพรรค ปชป. บางส่วนอาจย้ายเข้ามาอยู่กับพรรค รทสช. หากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการหัวหน้าพรรค ปชป. มีโอกาสได้เป็นหัวหน้าพรรค ปชป. คนใหม่ว่า ไม่ทราบ ไม่มีความเห็น อะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่พูด ส่วนพรรค รทสช. ก็เล็งหน้าตามปกติคนในฐานะหัวหน้าพรรคจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดดูแลพรรคและประชาชนในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล จุดขายหลักของเราเป็นพรรคที่ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

## ก้าวไกลตีปี๊บวันคอร์รัปชันสากล

เมื่อเวลา 10.45 น. ที่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. และนายณัฐพงษ์ เวียงปัญญาวุฒิชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ร่วมกันแถลงจับตามนโยบายข้ามเหล่าปัญหา-เสนอทางแก้คอร์รัปชันเพื่อส่งสัญญาณไปสู่รัฐบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค. นายวิโรจน์กล่าวว่า ไทยอยู่ในวังวนหลุมดำ การคอร์รัปชัน 9 หลุม อาทิ ระบบตั๋วเส้นสาย วังเต็นท์ ชื้อขายตำแหน่ง ระบบอุปถัมภ์ เครือข่ายทุนผูกขาด ใช้กฎหมายแบบ 2 มาตรฐาน ตั้งธงใช้นิติสงคราม ขอนาเสนอ 5 มาตรการแก้คอร์รัปชัน ให้นายกฯ ดำเนินการได้ทันที อาทิ แก้ไข พ.ร.ก.

การบริหารจัดการทำงานคนต่างตัว เพื่อแก้ปมสายแรงงานข้ามชาติ แก้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ให้ถูกนำไปใช้คุกคามเสรีภาพพหุภพวิจารย์ มังคับใช้มาตรา 77 พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โยกย้ายตำรวจไม่มีระบบตัว แก่รัฐธรรมนูญให้องค์กรอิสระตรวจสอบถ่วงดุลและวันนี้เงินสี่หมื่นบาทเพื่อข้ามชาติจะแก้แค้นกันมาลงหลักปักฐานที่ไทยช่วยมีเต็มบ้านเต็มเมืองโยกกันกันไปทั่วโลก ถ้าบ้านเมืองเราเข้มแข็งไปด้วยคอร์รัปชัน ถึงว่าไทยจะกลายเป็นประเทศต้องล่าช้าไป ไม่สามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้

☆ มีต่อหน้า 10

## เศรษฐกิจ

☆ ต่อจากหน้า 8

### ขงเลือนถงบฯ 67 ไป 1 สัปดาห์

นายณัฐพงษ์กล่าวว่า การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตามปฏิทินสำนักงบประมาณคือ วันที่ 26 ธ.ค. 2566 จะมีมติ ครม. รับรองเอกสารขอลาดแจ้งส่งเข้าสภาฯ แต่เป็นช่วงวันหยุดปีใหม่กว่าจะเข้าสภาฯจริงคือ 3 ม.ค. 2567 ไม่มีทางมีเวลามากพอจะศึกษาว่า พ.ร.บ. บฯ ฝ่ายค้านเสียงข้างน้อยคงไม่สามารถผลักดันได้ถ้ารัฐบาลไม่ให้ความร่วมมือด้วย นายกษัตริย์มนตรี ได้คือพูดในพรรคร่วมรัฐบาล และกลไกวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล นำเสนอประธานสภาฯ ให้เลื่อนวาระประชุมบฯ วาระ 1 ออกไป 1 สัปดาห์ เชื่อว่าจะไม่ทำให้ถึงบ.ปี 2567 มีแต่บังคับใช้ล่าช้าออกไปแต่ทำให้การพิจารณาบฯ 3.48 ล้านล้านบาท มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### แจงบฯ ฝ่าย มท. ข้าราชการ “ขีดขอบบุรี”

นายณัฐพงษ์กล่าวอีกว่า จากการอภิปรายงบประมาณขีดขอบบุรี หรืองบประมาณซ่อมและสร้างถนนที่กระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัด ที่พรรค ก.ก. อกิปรายในงบปี 2566 มีที่ท่าว่าจะเกิดเหตุข้าราชการคือบสร้างฝ่ายเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอลนีโยมีความน่าสงสัย ตั้ง ชง อุมัติ และจบภายใน 20 กว่าวัน สร้างฝ่าย 4 พันแห่ง ด้วยงบ 2 พันล้านบาท โดยให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คำถามคือฝ่าย 4 พันแห่ง พิจารณาจบภายใน 20 กว่าวันถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ ทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำของประเทศเคยให้ความเห็นว่า ฝ่ายไม่ได้มีความเหมาะสมที่จะจัดการปัญหาภัยแล้งในทุกพื้นที่งบสร้างฝ่ายต่อแห่งเฉลี่ยอยู่ที่ราว 5 แสนบาท อยู่ในกรอบที่ไม่ต้องทำ e-bidding เป็นสิ่งที่รัฐบาล

ควรต้องทำให้เกิดความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลมออกมาว่าถูกจัดสรรลงไปในพื้นที่ใดบ้าง นอกจากนี้ขอเรียกร้องว่า วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค. อยากให้นายกฯ ประกาศเป็นวาระแห่งชาติว่า รัฐบาลชุดนี้จะเข้าเป็นสมาชิก OGP ให้ได้ภายใน 2 ปี

### ดึงต้อมส้มหลงกล “อำนาจเก่า”

วันเดียวกัน นายปิยนุศร แสงนกกุล เลขานุการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า นับตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จนปัจจุบัน พลึงฝ่ายก้าวหน้าก้าวรูดหน้ามากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ จนอาจกล่าวได้ว่าตลอดเกือบ 2 ทศวรรษนี้ พลึงฝ่ายก้าวหน้าทำ “สงครามทางความคิด” (War of Position) รุกคืบเอาชนะฝ่ายอนุรักษ/ฝ่ายชนชั้นปกครองมากขึ้นตามลำดับ สถานการณ์อยู่ระหว่าง “สิ่งเก่าใกล้ตาย แต่ยังไม่ตาย สิ่งใหม่จะเกิด แต่ยังไม่เกิดไม่ได้” แบบที่กริมชื่อว่า วั ทำให้ยังมีผู้เผชิญชนะโดยเด็ดขาด ดังนั้นพวกเขาต้องปฏิบัติการรุกคืบเอาคืนฐานที่มั่นทางความคิด พลึงฝ่ายก้าวหน้าจึงจำเป็นต้องเข้าสู่ต่อสู้ในสมรภูมิการทำสงครามทางความคิดนี้ แต่การต่อสู้ด้วยการตอบโต้รายวัน รายชั่วโมง ในโลกโซเชียล จับผิดเรื่องเล็กน้อยได้เพียงกันไปมาแบบที่ทำกันอยู่ ณ เวลานี้ ไม่ใช่ยุทธวิธีที่จะเอาชนะทางความคิดได้ การรบทางความคิดรอบใหม่หลังจากพวกเขาสนิทกำลังกัน 3 ฝ่าย (ชนชั้นนำดั้งเดิม+ชนชั้นนำทางการเมือง+ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ เพื่อรักษาอำนาจและสถานะให้คงอยู่ดั้งเดิมต่อไป) เราจะต้องนำเสนอสังคมแบบใหม่ในฝัน ทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต้องนำเสนอความเป็นไปได้ ต้องสู้กับความเชื่อที่ว่า เป็นไปไม่ได้ มิใช่เฝ้ามองว่า นายกรัฐมนตรีหุคอะไร มีประเด็นอะไรให้เอาไปช้ช้ต่อได้บ้าง

### ยึดสมรรถภูมิความคิดเนรมิตสังคมใหม่

นายปิยนุศรระบุว่า พรรคการเมืองและนักการเมืองของพรรคต้องรับบทบาทผู้นำมวลชนเอาการเอางานของพรรคทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต้องช่วยกันขึ้นมา ยังปล่อยให้สังคมสิ้นหวังทำอะไร ปลอ่ยให้คนจำนวนมากว่าความยากกับการขัดกันไปมาในเรื่องไม่เป็นเรื่องระหว่างสองฝ่ายเท่าไร ก็ยิ่งทำให้พวกเขาชนะในสงครามความคิดรอบใหม่นี้ จุดเริ่มต้น อาจต้องให้พรรคและนักการเมืองของพรรคผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาความคิดออกมาและมวลชนผู้สนับสนุนพรรคขยายงานความคิดต่อเหมือนกับสมัยที่เป็นฝ่ายค้านตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แต่นับตั้งแต่เลือกตั้งจบจนถึงตอนนี้ เห็นว่ามวลชนผู้สนับสนุนพรรคส่วนใหญ่ไปถกเถียงกันแต่ประเด็นเดิมๆ การตอบโต้กันในโลกออนไลน์ไม่ได้ทำให้พลึงฝ่ายก้าวหน้าเอาชนะใน

สมรรถภูมิทางความคิด ตรงกันข้ามจะยิ่ง “เข้าทาง” ของฝ่ายอนุรักษและชนชั้นปกครอง ฉะนั้นพลึงฝ่ายก้าวหน้าต้องนำเสนอสิ่งใหม่ สังคมใหม่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ ให้เห็นเป็นรูปธรรม พรรคที่ปวารณาตนเป็นตัวแทนของพลังใหม่ แทนหน้าของพรรค นักการเมืองสมาชิกของพรรค ต้องชี้แจงความคิดมวลชน มิใช่ไปร่วมอยู่ในสนามได้เพียง หรือมุ่งแต่นำเสนอประเด็นกระแสฉาบฉวย

### แะค่าไว้สาระคนเปื้อ-ถอยหนี

“กระแสฉาบฉวย ความนิยมนั้นดี มีประโยชน์ทำให้ได้คะแนนเสียงเพิ่ม แต่อาศัยเรื่องนี้แต่เพียงอย่างเดียวยอมไม่เพียงพอและไม่ยั่งยืนมาแล้วก็ไปวันนี้หมดเทศกาลเลือกตั้งแล้ว ต้องเร่งเข้าทำงานความคิดต่อเนื่อง อย่าปลอ่ยให้ฝ่ายชนชั้นปกครองซึ่งมีอำนาจรัฐ อำนาจงบประมาณ ขยายงานทางความคิดแต่เพียงฝ่ายเดียว พรรคและนักการเมืองของพรรค ต้องนำเสนอภาพสังคมใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร เปลี่ยนไปแล้วจะดีอย่างไร มวลชนเอาการเอางานของพรรคต้องช่วยขยายความคิดต่อ มิใช่ตื่นเช้าเปิดคอมค้นหาประเด็นดำเนินาญกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และพรรคอื่น หากทำเพียงเท่านี้ ก็เข้าไปอยู่ในเกมของพวกเขา และทำให้คนกลางๆที่ไม่ได้สังกัดทางไหนแบบเอาการเอางานเต็มร้อยเปื้อ และถอยหนี” นายปิยนุศรกล่าว

### ดีเอสไออวดผลงานปราบหมูเถื่อน

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รร.ทอธิตีดีเอสไอ พ.ต.ต.ณัฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ แดลงความคืบหน้าปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน 161 ตู้ 4.5 ล้าน กก. (คดีพิเศษ 59/2566) พ.ต.ต.ณัฐพลกล่าวว่า ขณะนี้ดีเอสไอได้ส่งส่วนคดีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกระทำผิดไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.แล้ว แยกเป็นเฉพาะส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ 1 ส่วนคดี และบริษัทชิปปิงเอกชน 9 คดี นำเชื่อว่ายังมีกรลักลอบนำเข้าซากสุกรอีก 2,385 ตู้ ปริมาณ 59,625 ตัน ทั้งนี้พบว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐ 2 หน่วยงานเกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน ส่วนการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง ใน จ.นครปฐม จากเส้นทางทางการเงิน 259 ล้านบาท เชื่อมโยงการนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนของบริษัทวัลท์ที่ซี แอนดี เอ็ดดิซี ฟูลส์ จำกัด แต่ไม่พบการทำธุรกรรมซื้อขาย เบื้องต้นตรวจยึดพยานหลักฐานไว้ทั้งหมด นอกจากนี้มีการกระทำความผิดซึ่งหน้า 1 จุด ในพื้นที่ ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม พบเป็นบริษัทประกอบธุรกิจห้องเย็น ตรวจพบซากสุกร เป็นหมูสามชั้น 11 ตัน ไม่มีใบอนุญาตเคลื่อน



ย้ายซากสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจยึดและส่งให้ สภ.สามควายเผือก จ.ราชบุรี ดำเนินคดีแล้ว

## “ไชยา” เดินหน้าปราบเนื้อเถื่อน

นายคุณากร ปริชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ทำหน้าที่เลขาธิการ นายไชยา พรหมา รมว.เกษตรฯ เปิดเผยถึงความ คืบหน้าการแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าสินค้าภาคเกษตร ผิดกฎหมายว่า หลังจากเดินหน้าการแก้ปัญหาหมูเถื่อนรวมทั้งขยายผลไปถึงต้นตอ สามารถตรวจยึด หมูเถื่อนได้หลายแสนตัน จากนั้นจะเร่งแก้ปัญหาเนื้อวัวเถื่อนที่นำเข้าโดยไม่ผ่านด่านศุลกากรไม่ คัดกรองโรคปากเท้าเปื่อย สร้างความเสียหายให้ กับตลาดเนื้อวัวไทยอย่างมาก และเพื่อยกระดับ ราคาเนื้อวัวในประเทศกระทรวงเกษตรฯเชิญตัวแทน เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในประเทศไทยมาหารือแก้ปัญหา เพื่อเร่งรัดการส่งออกวัวไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และต่างประเทศมากขึ้น ทั้งจะหารือกับผู้นำเข้าจากจีน เปิดทางเพื่อร่วมกันทำงานตรวจสอบวัวทุกตัวก่อน ส่งออก

☆ มีต่อหน้า 11

## เศรษฐกิจ

☆ ต่อจากหน้า 10

### ทอ.สอบคลิป สห.ร่วมชินกรุปทัวร์

พล.อ.ต.บุญเลิศอินดรา โฆษกกองทัพอากาศ (ทอ.) กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ภาพข้าราชการ สังกัด สห.ทอ. ในสื่อสังคมออนไลน์ แต่งเครื่องแบบ ถ่ายคลิปพร้อมกลุ่มนักท่องเที่ยว นั้น ผบ.ทอ.ได้รับ รายงานเรื่องดังกล่าวแล้วได้สั่งการให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และรายงานผลให้ทราบโดยด่วนเพื่อจะ ได้ตอบข้อสงสัยของสังคมต่อไป ที่ผ่านมา ผบ.ทอ. เน้นย้ำให้ข้าราชการสังกัด ทอ.ทุกคนต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่าง เคร่งครัด ทั้งนี้ ทอ.ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติราชการ อย่างโปร่งใสเป็นกลาง และจะดำเนินการโดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบว่ามีกระทำความผิดระเบียบที่เกี่ยวข้อง “สุทิน” สั่งคุมเข้ม สห.ทอ.รับจ๊อบ

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพ ข้าราชการสังกัดกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ (สห.ทอ.) ในสื่อสังคมออนไลน์ แต่งเครื่องแบบถ่าย คลิปพร้อมกลุ่มนักท่องเที่ยวจากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าเป็นภาพจริงเมื่อปี 2564 นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม กำชับผู้บังคับบัญชาในหน่วยทหาร ต่างๆต้องให้นโยบายให้ชัดเจน และต้องรับรู้ว่ ภารกิจใดควรหรือไม่อย่างไร หากเป็นบุคคลสำคัญ หรือเป็นแขกของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเพียงแค่ รับจ๊อบ ถือว่าใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ ต้องมีบทลงโทษ

## กลางกระแส

ปิดฉากไปแล้ว ในการประชุมระดับชาติ เรื่อง มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM2.5 Forum) หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โลกมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมจัดการต้นตอปัญหามลพิษทางอากาศ ลดความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและภาระโรคร้ายจำนวนมาก สำหรับไทยให้

การเกษตรที่ยั่งยืน 6.สร้างข้อตกลง กลไกกำกับร่วมในระดับอาเซียน 7.สร้างระบบธรรมาภิบาลกำกับการลงทุนของเอกชนข้ามพรมแดน 8.สร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 9.ติดตาม ตรวจสอบที่มา ความร้ายแรง และผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยฝุ่นของภาคอุตสาหกรรม 10.เน้นการจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการด้วยหลักสหวิทยาการ (Transdisciplinary) 11.เร่งรัดออกกฎหมายอากาศสะอาด กฎหมายการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register : PRTR) และสิทธิจัดการ



## 11 ข้อเสนอรัฐบาลแก้ PM2.5 อย่างยั่งยืน



ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติฯ มุ่งเป้า “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน” ตลอดทั้ง 2 วันของการประชุม มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน จาก 100 องค์กรทั่วประเทศ ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการประชุมระดับชาติฯ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ประชุมระดับชาติเรื่อง “มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 ได้ร่วมกันสกัดข้อเสนอแนะเชิงมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จำนวน 11 ข้อ 1.นำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย PPP (Polluter Pays Principle) มากำหนดความรับผิดชอบต่อผู้ก่อปัญหาและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 2.คุ้มครอง ส่งเสริมชุมชนจัดการทรัพยากร และกำหนดมาตรการที่ชุมชนมีสิทธิในการจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐในการจัดการ บำรุง รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 3.ส่งเสริมนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา R&D เทคโนโลยีด้านการเตือนภัย 4.จัดทำฐานข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมให้เป็นปัจจุบัน จำแนกให้เป็นไปตามประเภทของปัญหา การเปิดเผย และเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างทั่วถึง 5.ปรับเปลี่ยนการเกษตรที่ก่อมลพิษสู่

ทรัพยากรของชุมชน นางชญานันท์ ภักดิ์จิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังรับมอบข้อเสนอ ว่า ทส. ให้ความสำคัญโดยร่วมผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการเพื่อให้เป็นกฎหมายที่ใช้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ นอกจากนั้น ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสนับสนุนกลไกการทำงานของ สสส. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกหลักของพื้นที่ รวมถึงสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2567 ยกระดับมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใช้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น พื้นที่เป้าหมายเน้นพื้นที่เผาซ้ำซาก และกำหนดเป้าลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรลงให้ได้ 50% ใน 10 ปาอนุรักษ์ และ 10 ปาสงวน ทส. จะรับข้อเสนอมาตรการไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศอย่างเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนต่อไป.

# จับตา COP28

## ทางรอดหรือทางล่มของมนุษยชาติ



### โฟกัสโลกรอบสัปดาห์

**3**0 กว่าปีก่อน กว่า 150 ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาของสหประชาชาติเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของมลภาวะในชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุทำให้โลกร้อน ในเวลานั้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากน้ำมีมนุษย์จะยังเป็นเรื่องใหม่ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้

การประชุมรัฐภาคี COP ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินในปี 1995 นับจากนั้นมารัฐสมาชิกได้จัดประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเนื่องกันเกือบทุกปี แต่การประชุมที่สำคัญที่สุดคือการประชุม COP21 ในปี 2015 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการรับรองข้อตกลงกรุงปารีส เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส

แม้ว่าข้อตกลงกรุงปารีสจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ และกำหนดทิศทางของโลกไปบนเส้นทางที่นักวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุน แต่ไม่

ได้มีการระบุถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงว่า ประเทศต่างๆ ควรจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เป็นต้นมาการประชุม COP ได้พยายามที่จะทำให้แผนการต่างๆ ที่มาพร้อมกับข้อตกลงกรุงปารีสมีความทะเยอทะยานมากขึ้น และเจาะจงในรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังคมต้องดำเนินการ

การเป็นเจ้าภาพ COP28 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในปีนี้เผชิญกับการต่อต้านรุนแรงมากเป็นพิเศษ เพราะยูเออีไม่เพียงแต่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก แต่ยังแต่งตั้งสุลต่านอัลจาเบอร์ ประธานบริหารบริษัทน้ำมันแห่งชาติของยูเออี ผู้บริหารเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นผู้กำกับดูแลการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ แม้จะเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์ แต่ผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง นายจอห์น เคอร์รี ผู้แทนสหรัฐด้านสภาพอากาศที่ชื่นชมการแต่งตั้งดังกล่าว

หากหันไปดูสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุม COP28 ที่ดูโปรปรุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีการเข้าร่วมของล็อบบิเยสต์จากบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมตลอดจนกลุ่มผู้ค้าจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ โดยผู้แทนของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม มีมากกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่า

เนื้อสัตว์และนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตกเป็นเป้าในการตรวจสอบมากขึ้น เนื่องจากปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนประมาณ 1 ใน 3 ของมีเทนทั่วโลก ทำให้ในภาพรวมมีผู้แทนอุตสาหกรรมถึง 102 คนอยู่ในคูโบ ในฐานะส่วนหนึ่งของผู้แทนภาครัฐ ซึ่งคิดเป็น 30% ของภาคส่วนทั้งหมด เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2022 ที่ผู้แทนล้วนมีอยู่เพียง 2% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ กระตือรือร้นที่จะออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉพาะในประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

แต่ปรากฏการณ์นี้ก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับเหตุล่าสุดที่เลขาธิการโอเปค+ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันของโลก ได้ออกมาเรียกร้องให้สมาชิกโอเปค+ ปฏิเสธข้อเสนอและความพยายามใดๆ ที่พุ่งเป้าไปยังเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนถึงกับจะมีการระบุคำให้ "ยุติ" การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยังไม่ได้ออกยุติ แต่ก็ทำให้บรรยากาศในการประชุมร้อนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ทุกฝ่ายต่างหวังว่าจะสามารถบรรลุฉันทามติในประเด็นนี้ด้วยคำเกี่ยวกับ

เชื้อเพลิงฟอสซิลก่อนการประชุมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

เลขาธิการโอเปค+ ยืนยันว่า การสนับสนุนให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม การกระทำนั้นต้องไม่พุ่งเป้าไปที่การเลือกแหล่งพลังงาน เพราะโลกต้องการการลงทุนด้านพลังงานทั้งหมดครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงไฮโดรคาร์บอนและเทคโนโลยีทั้งหมด และความเข้าใจในความต้องการด้านพลังงานของทุกคน

**หลี่ ชิว** ผู้อำนวยการ China Climate Hub ของสถาบันนโยบายสังคมแห่งเอเชีย เรียกร้องความตกลง COP28 ฉบับใหม่ว่าเป็น **"จุดเริ่มต้นของจุดจบ"**

ในท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ปีนี้ซีอีได้รับรวม 5 ประเด็นสำคัญที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนว่ามีความคืบหน้าไปแค่ไหนอย่างไร

### 1. การลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 3 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ซึ่งเป็นต้นเหตุของอุณหภูมิโลกที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญประชุม COP28 ตั้งแต่ภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงนักเคลื่อนไหวจำนวนมากคาดหวังที่จะได้เห็นข้อตกลงระดับโลก เพื่อให้มีการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อมลพิษได้ในการประชุมครั้งนี้

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) คาดว่า ความต้องการถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซทั่วโลกจะถึงจุดสูงสุดก่อนปี 2030 แต่มีช่องว่างไกลที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่เกือบ 200 ประเทศเห็นพ้องกันในการประชุมที่กรุงปารีส ที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส

### 2. เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน

โชคดีที่โลกมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนมากมาย ทั้งจากลมและแสงอาทิตย์ เมื่อต้นทุนลดลง พลังงานหมุนเวียนก็เฟื่องฟูขึ้นในหลายส่วนของโลก ซึ่งเร็วกว่าที่ไออีเอคาดการณ์ไว้ ในปี 2022 การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูงกว่าปี 2015 ถึง 5 เท่า ขณะที่พลังงานจากลมก็สูงกว่าที่คาดการณ์ถึง 2.5 เท่า

ตามข้อมูลของ RMI องค์กรวิจัยของสหรัฐฯระบุว่า ภายในปี 2030 พลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์จะคิดเป็นสัดส่วนใช้งานมากกว่า

1 ใน 3 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่ใช้ในปัจจุบันถึง 12% จากผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า ในความเป็นจริง การเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ผ่านจุดเปลี่ยนที่ไม้อาจย้อนกลับได้แล้ว ซึ่งหมายความว่าแสงอาทิตย์จะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกภายในปี 2050 เนื่องจากต้นทุนและแนวโน้มดังกล่าวกำลังเคลื่อนไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความพร้อมทางการเงินสำหรับพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่มีรายได้น้อยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดได้เช่นกัน

ไออีเอระบุว่า การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าภายในปี 2030 ที่มากกว่า 100 ประเทศประกาศให้คำมั่นสัญญาไว้ในการประชุม COP28 ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส

### 3. การเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การขนส่งทางถนนมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณ 10% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ตามรายงานของ IPCC หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติระบุว่า รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีศักยภาพสูงในการลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลดังกล่าว ตลอดจนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ EV จะลดการปล่อยก๊าซจากน้ำมันเบนซินโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ใน 3 ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ยอดขายรถยนต์ EV ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไออีเอคาดการณ์ว่า รถยนต์ใหม่ที่ขายในปี 2023 จำนวน 18% อาจเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากเพียง 4% ในปี 2020 แนวโน้มดังกล่าวเห็นได้เด่นชัดในตลาดจีน สหรัฐ และยุโรป แต่ยอดขายในประเทศที่มีรายได้น้อยยังคงชะลอตัว

โครงการ EEIST ของมหาวิทยาลัย Exeter ระบุว่า แบตเตอรี่ของรถอีวีอาจมีราคาถูกลงจนเทียบเท่ากับการเติมน้ำมันเบนซินและดีเซลภายใน 1-3 ปีในบางประเทศ และอาจจะเร็วถึงภายในปี 2024 ในยุโรปและจีนสำหรับรถยนต์ขนาดกลาง ซึ่ง RMI องค์กรวิจัยของสหรัฐฯระบุว่า สิ่งนี้อาจเร่งการซื้อรถอีวีให้เพิ่มขึ้นจนมียอดขายสูงถึง 2 ใน 3 ของรถยนต์ใหม่ทั่วโลกภายในปี 2030

### 4. การจัดการกับมีเทน

ราว 30% ของภาวะโลกร้อนเกิดจากการปล่อยก๊าซมีเทน แต่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศน้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มาก อย่างไรก็ตาม หากเทียบกันเป็นปอนด์ต่อปอนด์มันมีพลังงานมากกว่าก๊าซเรือนกระจกประมาณ 80 เท่าในระยะเวลา 20 ปี แต่มีเทนจะอยู่ในชั้นบรรยากาศตามธรรมชาติได้ยาวนานประมาณ 10 ปี เมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอายุหลายศตวรรษ ดังนั้น หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกกักไว้ในชั้นบรรยากาศอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีเทนไม่เป็นเช่นนั้น การลดการปล่อยก๊าซมีเทนอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการชะลอภาวะโลกร้อนในระยะสั้น ดังนั้น เราจึงต้องจัดการกับแหล่งที่มาสำคัญของมีเทน ซึ่งมาจากเกษตรกรรมโดยเฉพาะปศุสัตว์ การผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล และขยะ โดยมากกว่า 150 ประเทศได้ตกลงที่จะลดการปล่อยก๊าซมีเทนลง 30% ภายในปี 2030

### 5. การดักจับคาร์บอน

หากเราจะพยายามจำกัดอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) บางส่วนจะต้องถูกจับจากแหล่งกำเนิดหรือนำออกจากชั้นบรรยากาศโดยตรง แต่โลกกำลังหมดเวลาอย่างรวดเร็วในการ

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วิทยาการ-ต่างประเทศ

วันที่: อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16709

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 119.98 Ad Value: 131,978

PRValue (x3): 395,934

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โฟกัสโลกรอบสัปดาห์: จับตา COP28 ทางรอดหรือทางล่มของมนุษยชาติ

จำกัดความร้อนโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีบางภาคส่วนที่ยังไม่สามารถลดคาร์บอนได้ง่าย อาทิ เกษตรกรรมและการบิน

CO2 สามารถดักจับได้โดยกระบวนการทางธรรมชาติหรือกระบวนการประดิษฐ์ พื้นดินและมหาสมุทรได้ดักจับ CO2 มากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งช่วยจำกัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ แต่มนุษย์กำลังทำลายความสามารถของโลกธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนด้วยหลากหลายพฤติกรรม การฟื้นฟูระบบนิเวศเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ แต่มันก็ไม่เพียงพอด้วยตัวเอง

ขณะที่การดักจับและการจัดเก็บ CO2 ทางอุตสาหกรรมน่าจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต แต่มันยังถือเป็นเรื่องใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายแพง ตามข้อมูลของไออีเอ ปัจจุบันโรงงานเหล่านี้ดักจับ CO2 ได้ประมาณ 45 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับราว 0.1% ของการปล่อย CO2 ทั่วโลก

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ยิ่งมนุษย์เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจำเป็นต้องกำจัดคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้น แต่ก็ไม่มีใครรับประกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในระดับที่ต้องการ

ไม่ว่าจะมีข้อถกเถียงกันเช่นไร การประชุม COP28 ที่ดูไบ ก็ดำเนินมาได้เกือบสุดทางแล้ว แม้ว่าโลกจะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน แต่ดูเหมือนว่าความพยายามหลายๆ สิ่งจะยังไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ และยังคงรอดูกันต่อไปว่าการประชุมครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือที่มากขึ้นหรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความพยายามร่วมกันในอนาคต